

Source :

ไทยรัฐ

Date : 26 ก.ค. 2561

Page :

16

No :

# ข่าวสาร

๕.12

## ผู้พิพากษาอาวุโสชุดใหม่

16 ในวงการตุลาการนั้นกฎหมายกำหนดให้เกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์แต่มีบรรทัดฐานอยู่ว่าจะต้องดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเท่านั้น

ทั้งนี้มีการกำหนดนับเวลาการดำรงตำแหน่งทางการบริหารเช่น ประธานศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาศาล และตำแหน่งผู้พิพากษาอื่นใดในศาลที่มีใช้ผู้พิพากษาอาวุโส ว่าเมื่อถึงเวลากำหนดต้องไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส เท่านั้น ไม่อย่างนั้นก็ต้องเกษียณอายุราชการออกไป

ปีนี้มี คณะกรรมการตุลาการ หรือ ก.ต. ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้พิพากษาอาวุโสชุดใหม่แล้ว จำนวน 86 ราย มีตั้งแต่ ประธานศาลอุทธรณ์ (ปธ.อุทธรณ์) ซึ่งถือเป็นหมายเลขสองของวงการศาลที่มีอาวุโสมากกว่ารองประธานศาลฎีกา

นอกจากนี้ยังมี รองประธานศาลฎีกา (รองปธ.ฎีกา) 3 ราย ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา (ปธ.แผนกคดีฯ) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (ท.ฎีกา) ผู้พิพากษาศาลฎีกา (พ.ฎีกา) อธิบดีผู้พิพากษา และตำแหน่งอื่นๆ การแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ดังกล่าวประกอบด้วย

1. นายธนฤกษ์ นิตินิเรศ ปธ.อุทธรณ์-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ 2. นายธนสิทธิ์ นิลกาน้ำ รอง ปธ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 3. นายโสภณ โรจน์อนันต์ รอง ปธ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 4. นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว รอง ปธ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 5. นายพิศล พิรุณ ปธ.แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 6. นายนิพนธ์ ใจสำราญ ปธ.แผนกคดีสิ่งแวดล้อมฯ ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 7. นายสุนทร ทรงฤกษ์ ปธ.แผนกคดีภาษีอากรฯ ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 8. นายทวี ประจวบลาภ ปธ.แผนกคดีพาณิชย์ และเศรษฐกิจฯ ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 9. นายประยูร ระนอง ปธ.แผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาฯ ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา

10. นายสมยศ เข็มทอง ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 11. นายวิวรรต นิมละมัย ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 12. นางวีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 13. นายสรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา

14. นายภาภูมิ สรอัฐย์ ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ตลิ่งชัน 15. นายจิรนิติ พะวานันท์ ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 16. นายสุทธิพันธ์ เสียมสกุล ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 17. นายทรงศิลป์ ธรรมรัตน์ ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 18. นายสมจิตร ทองศรี ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ ฎีกา 19. นายรังสรรค์ ดวงพิตรา ทน.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์

20. นางสมศรี หรุจิตตวิวัฒน์ พ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ 21. นายณฤทธิ บุญปรีอาทร พ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 7 22. นายบุญนัย วงศ์พิัก พ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ 23. นายปรัชญา โกสยกันนธ์ พ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 9 24. นายชาติ สี่ท้าววงศ์ พ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ แร้งงานภาค 8 25. นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกุล พ.ฎีกา-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์

26. นายไมตรี ศิริเมธารักษ์ ทน.อุทธรณ์ภาค 1-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 7 27. นายธงชัย วิชาติเตชา ทน.อุทธรณ์ภาค 1-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 4 28. นายอนุรุต บุญประดิษฐ์ ทน.อุทธรณ์-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์

29. นางปราชาติ ผู้สำรวจ ทน.อุทธรณ์ภาค 9-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 9 30. นายสุรพล สนธยานนท์ อธก. 8-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 9 31. น.ส.สุจิตรา พัฒนภักดี ทน.อุทธรณ์-พ.อาวุโสฯ แห่ง 32. นายจรัส วงศ์ตระกูล ทน.อุทธรณ์ภาค 7-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 9 33. นายสมเกียรติ คมสันต์ธรรม ทน.อุทธรณ์ภาค 4-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 4 34. นายสมเดช สุวรรณมิตร ทน.อุทธรณ์-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 1

35. นายเลิศชัย ภักดีณาน อธก. 9-พ.อาวุโสฯ ประจำสำนักงาน อธก. 9 36. นายพิระพงษ์ เสียรประดับ ทน.อุทธรณ์ภาค 6-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 6 37. นายวันชัย อ่างพิริยะพันธ์ ปธ.แผนกคดีผู้บริโภคฯ อุทธรณ์ภาค 8-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 4 38. นายฐิตินนทน์ สุวดีฐนันท์ ทน.อุทธรณ์ภาค 8-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 8 39. นายพงศักรวิศ มีนพัฒน์สวัสดิ์ ทน.อุทธรณ์ภาค 4-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 4 40. น.ส.วรมน ธนภนท ทน.อุทธรณ์ภาค 3-พ.อาวุโสฯ อุทธรณ์ภาค 7

พรุ่งนี้จะมีต่อสำหรับรายชื่อผู้พิพากษาอาวุโส.

“๕.12”

Source :

ไทยรัฐ

Date :

26 ก.ค. 2561

Page : 6

No :



## เหยื่อกระบวนการยุติธรรม

กตะสิงกันไปทั้งประเทศ!

**ก** เหตุการณ์กระโดดจากชั้น 8 อาคารศาลอาญา-รัชดาของ นายศุภชัย ทัพสุรินทร์ อายุ 62 ปี หลังผิดหวังกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ยกฟ้อง นายถิรัฐพงษ์ เงินศิริ ผู้ต้องหาทาง นายธนิต ทัพสุรินทร์ ลูกชาย เสียชีวิต!

จากคดีร้ายรุ่นแทงกันตายไม่น่าสลับซับซ้อน เลยเกิดเป็นเรื่องราวที่พ่อเหยื่อถึงกับฆ่าตัวตาย?

ในฐานะที่เกิดเหตุในบริเวณศาลแถมเกิดขึ้นหลังฟังคำพิพากษาศาลเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องถูกมองในแง่ไม่ดี...

นายสุริย์มภ์ ทรงวิไล โฆษกศาลยุติธรรม ออกมาแถลงชี้แจงว่า รายละเอียดคำพิพากษาคดีฆ่าผู้อื่นฯ หมายเลขคำ อ.1089/60 แดงที่ อ.2102/61 พนักงานอัยการคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ และ นางเรวดี แม่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วม ฟ้อง นายถิรัฐพงษ์ เงินศิริ เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นฯ

กรณีเมื่อวันที่ 16 เม.ย.59 เวลาเที่ยงคืน จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงนายธนิตจนถึงแก่ความตาย เหตุเกิดบริเวณถนนประชาสังคมสงเคราะห์ 1 ดินแดง.กทม. จำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง เหตุผลคือ ประจักษ์พยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ชั้นสอบสวน ไม่อาจมาเบิกความชั้นศาลได้ เพราะอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยทางจิต แถมหลักฐานอื่นบางมาก! ก็คิดถูกแล้วที่ไม่เอาประจักษ์พยานสำคัญเพียงคนเดียวขึ้นให้การ ไม่เช่นนั้นดูจากสภาพการณ์แล้ว ต้องถูกทนายจำเลยบั้งจนจมนครธิน!

ไม่รู้ว่าคุณงานสอบสวนสอบเอาเข้าสำนวนมาได้ยังไง อัยการที่รับสำนวนมาฟ้องไม่ค้านบ้างหรือ?

ส่วนเรื่องสำคัญอีกประเด็นคือ อาวุธสังหาร เพราะถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญอันดับแรกๆ ที่ตำรวจจะต้องหามาให้ได้ ไม่รู้ว่าการนี้ตำรวจ สน.ดินแดง ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนตามเจอหรือเปล่า? ดูจากทั้งหมดเป็นไปในทางที่ฝ่ายผู้เสียหายโวยวายว่าตำรวจไม่สนใจทำคดี!?

ถึงวันนี้ล่วงเลยมาถึงศาลชั้นต้นตัดสินคดีไปแล้ว ไร้ที่ว่าจะรู้ฟื้นคดีอะไรนะ เป็นไปไม่ได้...

ผมถือว่า ลูก-พ่อ 2 คนนี้ตกเป็นเหยื่อกระบวนการยุติธรรม คนนี้ถูกจำแต่เอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้...อีกคนฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรม...

สุดท้ายต้องหันกลับมามองว่า ทุกชิ้นส่วนในกระบวนการยุติธรรมของเราดีพอหรือยัง?

*Prum*

Source : **เดลินิวส์ (บ้าน)**

Date : 26 ก.ค. 2561 Page :

113

No :

**ดร.พลิกเพิ่มคดี  
แม่ยื่นอุทธรณ์สู่  
กรมแพ่งวัยรุ่นดับ**  
เมียจำให้รับศพผู้โดดตึกฆ่า  
ตัวตาย หลังศาลยกฟ้องจำเลย  
แพ่งลูกชายดับ ♦ อ่านต่อหน้า 13

**อุทธรณ์สู่**

□ ต่อจากหน้า 1

ยื่นเดินหน้าสู่อุทธรณ์-ฎีกาต่อเนฯ จะตำรวจที่ผ่านมาให้ครอบครัวหาหลักฐานฝ่ายเดียว จนตัวต้องลาออกจากงานมาลุยหาหลักฐานเอง แฉอุทธรณ์เป็นคนมีอิทธิพล จนไม่มีใครกล้าเป็นพยาน เปียกหกยังไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจคิดสั้นอีกรอบ ไม่สนใจใครมองว่าไง ด้านอธิบดีอัยการคดีอาญา ยืนยันอุทธรณ์แน่ เตรียมขอคัดคำพิพากษา ก่อนเสนอความเห็นต่ออัยการศาลสูงใน 30 วัน ส่วนรองโฆษกอัยการฯ แจงทำงานเต็มที่ นำสืบพยานบุคคล-หลักฐานในสำนวน ขณะที่ “บ๊ิกแป๊ะ” ยืนยันให้ความเป็นธรรมครอบครัวเหยื่อ สันหากตำรวจผิด จัดการแน่ ด้าน “ผบช.น.” สั่งตั้งคณะทำงานรื้อคดีหาข้อบกพร่อง พร้อมหาพยานหลักฐานเพิ่ม ประสานอัยการอุทธรณ์คดี ลงโทษคนผิดให้ได้

จากกรณีนายสุภชัย ทัพพสุนทร กระโดดจากชั้น 8 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษกฆ่าตัวตาย เนื่องจากผิดหวังกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ทักฟ้องนายณัฐพงษ์ หรือโจ้ เงิน

ศิริ จำเลยคดีแทงนายสมิต ทัพพสุนทร อายุ 22 ปี ลูกชายของตัวเองจนเสียชีวิต เมื่อช่วงสงกรานต์ปี 2559 ในพื้นที่ สน.ดินแดง เนื่องจากศาลเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ก็ยังไม่พียงน้ำหนักเพียงพอ ซึ่งหลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. สั่งรื้อคดีใหม่ พร้อมเรียกสำนวนมาตรวจสอบหาจุดอ่อน ขณะที่โฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงสาเหตุที่ศาลพิพากษายกฟ้องว่า เป็นเพราะขาดประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์มาเบิกความในชั้นศาล ที่มีอยู่รายเดียวก็มีอาการทางจิต อยู่ระหว่างรักษาตัวในรพ. ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะฟังให้ลงโทษจำเลยได้ อย่างไรก็ตามคดีนี้ยังไม่จบ สามารถยื่นอุทธรณ์และฎีกาได้ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ก.ค. ที่สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ นางเรวดี ทัพพสุนทร ภรรยาของนายสุภชัย ทัพพสุนทร พร้อม น.ส.ปทุมมา เนตรเจริญ นำสาวเดินทางมารับศพนายสุภชัย ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดกุณนทีรุทธาราม เป็นเวลา 3 วัน ก่อนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ไม่คิดมาก่อนว่าสามีจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย เพราะก่อนเดินทางไปฟังคำพิพากษา สามีอารมณ์ดี ร่าเริง ไม่คิดว่าศาลจะยกฟ้อง อีกทั้งไม่มีนางร้ายบอกเหตุ จนกระทั่งสิ้นคำพิพากษา คิดว่าสามีขอตัวไปเข้าห้องน้ำ แต่ก็ไม่คิดว่าจะคิดสั้น ตอนนั้นตนเองก็คิดจะ

กระโดดตึกฆ่าตัวตายตามเหมือนกัน แต่มีคนมาตั้งไว้ทัน วอนขอความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากครอบครัวต้องสูญเสียทั้งสามีและลูกชาย หากถึงที่สุดแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม ตนเองก็มีสิทธิที่จะคิดสั้น แม้ว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองเป็นคนโง่ก็ตาม

นางเรวดี กล่าวอีกว่า แนวทางการต่อสู้หลังจากนี้ ยืนยันจะเดินหน้าต่อสู้ในชั้นศาล อุทธรณ์ และฎีกา โดยขอขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าคดีมีความบกพร่องส่วนใด เพราะที่ผ่านมามีการให้ครอบครัวหาหลักฐานฝ่ายเดียว ถึงขั้นสามีลาออกจากงานประจำเพื่อมาติดตามคดีและหาหลักฐาน จึงรู้สึกว่าได้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะผู้กระทำความผิดมีฐานะ มีอิทธิพลในท้องถิ่น จนทำให้พยานจำนวนมากไม่กล้าบอกว่าเป็นคนร้ายที่แท้จริง เพราะไม่อยากจะเดือดร้อน นอกจากนี้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่สามารถนำมาใช้ในการหักล้างกับผู้กระทำความผิดได้ แต่ยืนยันหากตำรวจมีความพยายามในการหาหลักฐาน เชื่อว่าสามารถหาคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้ บางคดีศพถูกเผาซึ่งหาคนร้ายมาลงโทษได้เลย

วันเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวว่า จะไปดูจำนวนเท่าไรมีความเป็นมาอย่างไร ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่แล้ว ทาง ผบ.ช.น. รับปากว่าจะไปดูจำนวนเท่า และตรวจสอบพนักงานสอบสวนชุดที่ทำคดีนี้ แต่ต้องให้ความเป็นธรรมว่าทำจำนวนเป็นอย่างไร มีความรอบคอบทุกอย่างหรือไม่ หากมีตรงไหนบกพร่องทางจำนวนก็ค่อยว่ากัน ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ตำรวจในชั้นพนักงานสอบสวนมีความผิด ต้องถูกดำเนินการอยู่แล้ว เพราะถือเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นตัวอย่างให้กับคดีอื่น ๆ ในเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนคดี มีที่มาที่ไปอย่างไร

ด้าน พล.ต.ท.ชาญเวช เศรษฐศาสตร์ ผบ.ช.น. กล่าวว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบสำนวนคดีว่า มีข้อบกพร่องหรือไม่ แต่ยังไม่มีการพิจารณาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี ทั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสำนวนคดีว่า จะสามารถหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ โดยให้ พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผบ.ช.น. เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ และมีกลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 ร่วมด้วย และจะประสานงานกับสำนักอัยการเจ้าของคดี เพื่อทำการยื่นอุทธรณ์ โดยคณะกรรมการต้องไปตรวจสอบสำนวนคดี ซึ่งมี 2 สำนวน ผู้ต้องหา 2 คน รายแรกคือนายถิรพงษ์ เงินศิริ ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ซึ่งผู้ต้องหา ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยตลอด ส่วนอีกรายเป็นเยาวชน ให้การรับสารภาพว่า ชกต๋อยผู้ตาย แต่ก็เหมือนเป็นการภาคเสธ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาพร้อมกันแก่ผู้ต้องหา ทั้งนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบางส่วนยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ สน.ดินแดง มีบางส่วนย้ายไปแล้ว

ต่อข้อคำถามที่ว่า คณะทำงานต้องลงไป

ทำคดีใหม่ทั้งหมดหรือไม่ นั้น พล.ต.ท.ชาญเวช กล่าวว่า ต้องหาพยานหลักฐานเพิ่ม เหมือนการร้องฟื้นคดี คณะทำงานต้องไปแสวงหาทุกอย่างเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ ในส่วนของเหตุการณ์ทราบว่า ช่วงเย็นวันเกิดเหตุ มีการชุมนุมชกต่อยกัน จากนั้นประมาณ 20.00 น. จึงมีการก่อเหตุแทงผู้ตาย โดยบริเวณหน้าปากซอยมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ว่า มีการทำร้ายร่างกายกัน แต่ช่วงที่ผู้ตายเข้าไปในซอย และถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั้น กล้องไม่สามารถจับภาพได้ ส่วนประจักษ์พยานซึ่งมีเพียงปากเดียวก็เสียชีวิต อยู่ระหว่างการรักษาตัว

พล.ต.ท.ชาญเวช กล่าวอีกว่า ในสำนวนคดีไม่ปรากฏว่า พบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ ส่วนเรื่องที่ว่า พนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนพบพยานหลักฐานที่เป็นดีเอ็นเอของผู้ตายบนตัวผู้ต้องหาหรือไม่ ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด ขั้นตอนต่อไปต้องรอให้ศาลเขียนคำพิพากษาให้เสร็จ ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ตนเองจะไปขอคัดคำพิพากษามาดูเพื่อตรวจสอบว่า มีข้อบกพร่องในการทำสำนวนคดีหรือไม่

ขณะที่ นายพิทักษ์ ออบสุวรรณ อธิบดี อัยการสำนักงานคดีอาญา กล่าวถึงการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาคดีนี้ว่า อัยการสำนักงานคดีอาญา ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ให้คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีกครั้งแน่นอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขอคัดคำพิพากษามาฉบับเต็มจากศาลอาญา คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน หลังจากนั้นจะทำความเห็นไปยังอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงว่า มีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผู้คดีนี้ต่อในชั้นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งอัยการศาลสูงก็จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ส่วนแนวทางการยื่นอุทธรณ์คดี คณะทำงานจะดูว่ามีช่องทาง ขั้นตอนผู้คดีอย่างไร ส่วนจะเอาพยานประจักษ์พยานที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ รพ.เข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้หรือไม่ ยังตอบไม่ได้ จะต้องขอประจักษ์พยานก่อน เนื่องจากการสืบพยานจบลงไปแล้ว จะมีวิธีการหรือข้อกฎหมายที่จะสู้คดีในชั้นอุทธรณ์อย่างไรต่อไป ซึ่งคดีนี้ประชาชนสนใจ ศาลก็น่าจะเร็ว อัยการก็ต้องเร็วตาม ถ้ามีประเด็นที่จะอุทธรณ์ได้ ก็อยากที่จะอุทธรณ์ให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา

ส่วน นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ได้เข้าพบอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 และนายอนุพงษ์ เปียใจ อัยการเจ้าของสำนวน ทราบว่า อัยการได้รับสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง มาพร้อมพินัยกรรมตั้งคดีและฟ้องคดีไป โดยครบถ้วนโดยไม่มีข้อบกพร่อง นายสุภชัย พ่อผู้ตายยังคงเคยยกมือไหว้ขอบคุณอัยการที่ทักท้วงคดีอย่างเต็มที่ แม้ว่าอัยการจะเสนอพยานโจทก์ 7 ปาก แต่ไม่มาเบิกความได้ไม่ครบก็ตาม ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดอัยการได้มีหนึ่งคือให้พนักงานสอบสวนนำมาใช้เป็นหลักฐานในคดีให้ได้ แต่ไม่ได้มา ซึ่งอัยการสงสัยตรงจุดใดก็ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมเข้าในสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นกระแสความ ทั้งนี้อัยการก็นำสืบพยานอย่างเต็มที่

นายโกศลวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับประจักษ์พยานที่มีอาการป่วยทางจิต บิดาของพยานได้ยื่นคำแถลงเข้ามา พร้อมใบรับรองแพทย์ประกอบ จึงไม่ได้นำสืบ ส่วนเหตุสติใจที่เกิดขึ้นนั้น ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวผู้ตายด้วย สำหรับคดีนี้ มีเยาวชนชายอายุ 16 ปีเศษ เป็นผู้ต้องหาพร้อมนั้น อยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลเยาวชนฯ และอัยการสำนักงานคดีอาญา 4 ได้สั่งรวบรวมเอกสารในสำนวนทั้งหมด รวมทั้งเตรียมยื่นขอคัดคำพิพากษาจากศาลอาญา เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจเห็นเสนอต่ออธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลสูง เพื่อพิจารณาขึ้นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลย โดยจะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาคดีของศาลไทยใช้ระบบกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า หากพยานหลักฐานในคดียังมีข้อสงสัย ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยโดยพิพากษายกฟ้อง

นอกจากนี้ อดีตตุลาการชั้นผู้ใหญ่รายหนึ่ง กล่าวว่า เรื่องนี้มีผลกระทบต่อศาล เป็นหน้าที่ของโฆษกศาลยุติธรรม ต้องอธิบายให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการขั้นตอนการนำคดีเข้าสู่ศาล รวมทั้งการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน อย่าให้คนสงสัยจนไปวิพากษ์วิจารณ์กันเองอย่างไม่มีหลักวิชาการ ทั้งนี้ตนเองเคยพิจารณาคดีจำคุกตายอย่างออกฉกรรจ์มาก่อน เห็นว่าในคดีที่พนักงานสอบสวน

รวบรวมหลักฐานมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ศาลต้องพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบก่อนจึงจะพิพากษา แต่ในบ้านเราพยานหลักฐานมาจากต้นทางคือ พนักงานสอบสวนรวบรวม อัยการยื่นฟ้องคดีเข้ามา ศาลจึงต้องพิจารณาหลักฐานในสำนวนเท่านั้น และต้องยึดหลักการที่ว่า “ถ้าไม่แน่ใจ ศาลอย่าเพิ่งพิพากษาลงโทษ” โดยเคร่งครัด

ด้าน นายเกิดโชค เกษมวงษ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ กล่าวว่า นายสุภชัย กับภรรยา เคยมายังกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอรับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายและเหยื่อในคดีอาญา ได้พิจารณาแล้วมีมติให้การช่วยเหลือเฉพาะเงินเยียวยา 110,000 บาท ได้รับเงินไปเมื่อเดือน ม.ค. 60 แต่กรณีของนายสุภชัยนั้น ไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาได้ เนื่องจากเป็นการฆ่าตัวตาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้ อัยการโจทก์ได้ยื่นบัญชีพยานโจทก์ไว้ 28 รายการ เป็นพยานบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพยานแวดล้อมไม่เห็นเหตุการณ์ ส่วนประจักษ์พยานมี 1 ปาก แต่ในชั้นพิจารณาของศาล ประจักษ์พยานมีอาการป่วยทางจิต ต้องเข้ารักษาตัวที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าพระยา ศาลจึงตัดประจักษ์พยานปากนี้ไป แต่ไม่มากับเบิกความในชั้นสอบสวนมาฟังประกอบพยานอื่น ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ศาลฟังกระทำด้วยความระมัดระวัง ที่สุดแล้วศาลได้พิพากษายกฟ้องจำเลยดังกล่าว.

Source : เติลนิวัสส์ (ข่าว)

Date : 26 ก.ค. 2561 Page :

13

No :

**“ตุ” อนุมัติบ้านพักตากอากาศ**

13 เมื่อ วันที่ 24 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์  
หลังประชุม ครม.สัญจร ถึงปัญหาความขัดแย้ง  
ต่อโครงการบ้านพักตากอากาศเชิงคูดยสุเทพ  
จ.เชียงใหม่ ว่า เรื่องนี้ยังไม่จบเสียที ยืนยันว่า  
สิ่งสำคัญที่สุด รัฐบาลจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่  
สร้างใหม่ เพราะเขาเป็นข้าราชการมีสิทธิในการ  
พักอาศัย แต่ที่ผ่านมากการอนุมัติเจรจาต่าง ๆ  
นั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามความต้องการของ  
ประชาชน จึงต้องแก้ไขให้เขา ตอนนีให้คณะ  
กรรมการไปศึกษาว่าจะไปสร้างบ้านพักแห่ง  
ใหม่ที่ไหน แต่คนที่อยู่เก่าก็ต้องให้เขาอยู่ไป  
ก่อนขอแค่นี้ เมื่อสร้างที่ใหม่เสร็จแล้วค่อยให้  
เขาย้ายออก ซึ่งเรื่องนี้ตนไม่เข้าใจว่ามันอะไร  
นักหนา ถ้าเล่นกันไม่เลิก ยังทำกันแบบนี้ก็ยังไม่  
แก้ไขอะไรไม่ได้ ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นไป  
เรื่อย ๆ ถามหน่อยใครจะได้ประโยชน์ ไม่มีใคร  
ได้ซักคน พอแล้วเรื่องนี้จะไม่ตอบแล้ว ใครจะ  
ทำอะไรก็ระวังกฎหมายให้ตีแล้วกัน.

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

26 ก.ค. 2561

Page :

10

No :

61239024

## ‘บิกตู’ยันจัดที่สร้างใหม่บ้านตุลาการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์  
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ  
นอกระบบที่ (ครม.ลับจร) ถึงกรณี  
บ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่  
ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเสียที ยืนยันว่าสิ่งสำคัญ  
ที่สุด รัฐบาลจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่สร้าง  
ใหม่ เพราะเป็นข้าราชการ มีสิทธิในการพัก  
อาศัย ที่ผ่านมากการอนุมัติเจรจาต่างๆ ไม่ถูก  
ต้อง ไม่เป็นไปตามความต้องการประชาชน  
ต้องแก้ไขในเรื่องนี้ ถ้าไม่หยุดเรื่องเดิม  
แล้วเรื่องใหม่จะทำอย่างไร ตอนนี้รัฐบาล  
ได้ให้คณะกรรมการไปศึกษาว่าจะไปสร้าง  
ที่ไหน คนที่อยู่ก่อนหน้าที่มีปัญหา ต้อง  
ให้อยู่ไปก่อน ส่วนคนใหม่ไม่สามารถเข้าไป

อยู่ได้ ขอแค่นี้ เมื่อสร้างที่ใหม่เสร็จแล้ว  
ค่อยให้ย้ายออก

“มันอะไรนักหนา ผมไม่เข้าใจ แล้วจะ  
ทำอะไร คุณไม่มีคดีความ ไม่ต้องเข้าสู่  
กระบวนการยุติธรรมกันเลยหรืออย่างไร เขา  
ต้องดูแลประชาชนไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ความผิด  
ของเขา ซึ่งก็ไม่อยากจะทำกล่าวหา เป็นความ  
ผิดของใคร แต่รัฐบาลจะแก้ไขให้ เมื่อหาที่  
แล้วก็ขึ้นอยู่กับศาลจะอย่างไร ถึงจะขยับ  
คนออกมาได้ ถ้าเล่นกันไม่เลิก ยังทำกันแบบ  
นี้ ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ ความขัดแย้งก็จะเกิด  
ขึ้นไปเรื่อยๆ ผมถามหน่อยใครจะได้ประโยชน์  
ไม่มีใครได้สักคน เรื่องอื่นๆ ก็จะพังวุ่นวาย  
ไปหมด พอแล้วเรื่องนี้ ผมจะไม่ตอบแล้ว  
ใครจะทำอะไรก็ระวังกฎหมายให้ดีแล้วกัน  
พูดก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จักจบ ก็รู้ว่าทุกคนหวังดี”  
พล.อ.ประยุทธ์กล่าว